



# สภาวะตลาดกับการลงทุนทองคำ

หลายท่านอาจเลือกกลยุทธ์การลงทุนจากปัจจัยทางเทคนิค อย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), MACD หรือ RSI หรือปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ที่ท่านคุ้นเคย โดยหลายท่านอาจมองข้ามสภาวะตลาด (Market Environment) ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการลงทุนหรือการเก็งกำไร เนื่องจากกลยุทธ์ในการซื้อขายแต่ละวิธี หรือปัจจัยทางเทคนิคแต่ละตัวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดที่เป็นอยู่ หากแต่เป็นการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในบางสภาวะเท่านั้น ฉะนั้น เพื่อให้นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรสามารถทำกำไรในตลาดทองคำได้มากยิ่งขึ้น การแบ่งแยกสภาวะตลาดว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือการเก็งกำไรทุกครั้ง

สภาวะตลาด (Market Environment) มีการเคลื่อนไหวอยู่ 2 สภาวะ คือ

1. การเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม (Trending) โดยการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - 1.1 แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
  - 1.2 แนวโน้มขาลง (Downtrend)
2. การเคลื่อนไหวแบบไร้แนวโน้มหรือเคลื่อนไหวในกรอบ (Sideway หรือ Trading Range)



## รูปที่ 1 : รูปแสดงการเคลื่อนไหวในสภาวะต่างๆ

นอกจากที่เราจะแบ่งแยกสภาวะตลาดออกเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวแล้ว การแบ่งสภาวะตลาดยังขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนแต่ละกลุ่มอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนระยะสั้นซึ่งในกลุ่มคนที่มองภาพในกรอบแคบ จะบอกว่าราคาในขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวซึ่งเป็น

กลุ่มคนที่มองภาพในกรอบกว้างกว่า อาจะบอกว่าราคาในขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ในสภาวะไร้แนวโน้มหรือเคลื่อนไหวในกรอบ และหากเราขยายรูปที่ 1 ออกมาจะพบว่าราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวครบทั้ง 3 แบบ คือ การเคลื่อนไหวแบบเป็นแนวโน้มขาลง การเคลื่อนไหวแบบไร้แนวโน้ม และการเคลื่อนไหวแบบเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวย่อยในกรอบการเคลื่อนไหวใหญ่ (Large Trading Range) ตามรูปด้านล่าง เท่านั้น



## รูปที่ 2 : การเคลื่อนไหวในภาพใหญ่

เมื่อเราสามารถแยกสภาวะตลาดออกมาได้แล้ว เราก็จะสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการซื้อขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดได้ คือ เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม (Trending) กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ การ Follow เมื่อราคา Breakout หรือซื้อขายเมื่อราคาอยู่ในสภาวะที่มีการย่อตัวหรือเกิดการพักตัว (Retracement) คือ Trading Long เมื่อราคาอ่อนตัวลงมาในแนวโน้มขาขึ้น และ Trading Short เมื่อราคามีการรีบาวด์ขึ้นมาในแนวโน้มขาลง ในขณะที่เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะการเคลื่อนไหวแบบไร้แนวโน้ม (Sideway) กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ Trading ในกรอบ

ธรรมชาติของสภาวะตลาด จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมาเป็นรอบ คือจากการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม (Trending) ไปสู่การเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้ม (Sideway) และจากการเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้ม (Sideway) กลับมาสู่การเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม (Trending) อีกครั้ง วนไปวนมาไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันสถานการณ์ ซึ่งนั่นจะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการซื้อขายที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด และสุดท้ายก็จะสามารถทำกำไรจากตลาดทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง M&W